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ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา นิมมานเหมินท  
 
  
 เมื่อเชานี้ที่ทานอาจารยกิตพิงศไดพูดถึงเรือ่งตลาดหลักทรัพย จริงๆแลวตามที่ทานอางวา
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณ 500 บริษัท สามารถทําใหรัฐเก็บภาษีไดถึง
ประมาณ 20% ของจํานวนภาษนีิติบุคคลทั้งหมด สวนที่เหลือประมาณ 80% ก็กระจัดกระจายนั้น 
ทานใหเหตุผลวาบริษัทหลักทรัพยนั้นมกีฎระเบียบมาก และคนทีอ่ยูในตลาดหลักทรัพยก็จะไมมี
เร่ืองเสียภาษไีมถูกตองแตอยางใด ดฉิันก็อยากเตือนวาตอนนี้บริษัทที่ถูกประเมินภาษวีายื่นไม
ถูกตองนั้น กม็ีอยูในตลาดหลักทรัพย แตอยางไรก็ตาม ตามที่อาจารยกิติพงศเสนอมาสวนใหญดิฉัน
เห็นดวยหมดเลย แตวาพอมานึกถึงเหตุผลของทาน ที่บอกวาการเกบ็ภาษีในสวนของนิติบุคคลนั้น
เก็บไดประมาณ 20% ของนิติบุคคลทั้งหมด นาจะไมใชแคเหตุผลวาบริษัทเหลานั้นอยูในตลาด
หลักทรัพย แตถาหากอยากใหบริษัทเหลานั้นอยูในตลาดหลักทรัพย กเ็ปนอีกเรื่องหนึ่ง 
 แตอยางไรก็ตาม ดิฉันไมอยากใหไปเริ่มตนมีทัศนะคตวิาใครโกงหรอืไมโกง  ดิฉันใน
ฐานะที่เคยอยูที่กรมสรรพากรมากอนเล็กนอย ก็อยากมาอยูตรงกลางระหวางผูเสียภาษกิับ
กรมสรรพากร อยางแรกอยากใหเขาใจรวมกันวารัฐบาลเก็บภาษกี็เพือ่ใชภาษเีปนตวัควบคุมธุรกจิ 
เพื่อใหมีเงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนัน้หากเราเปนสรรพากรและคิดวาตองเก็บให
ไดอยางเดียวนัน้ ดิฉันก็คดิวามองแคสวนนี้สวนเดียวกไ็มถูกตอง เพราะบางทีการเก็บภาษีมาก
เกินไปก็อาจไมเปนผลดีตอผูประกอบการและระบบเศรษฐกิจ  เมื่อเปนอยางนีแ้ลวดิฉันก็เห็นดวย
ตามที่ทานอาจารยกิติพงศไดกลาว คือมองวาโดยรวมแลวปญหาเกดิจาก 1.ปญหาจากตวับท
กฎหมายเอง 2.การปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร 3.ปญหาจากการตีความ เชน เร่ือง
ราคาตลาด หรือ เร่ืองเหตุผลอันสมควร ซ่ึงก็ไมรูวาคืออะไร อันนี้ก็เปนจริงอยางที่ทานวา 
ตัวอยางเชนเรือ่งราคาตลาด ก็จะมี ruling ออกมาวา ถาหุนในตลาดหลักทรัพยคิดอยางไร ถาหุน
นอกตลาดหลกัทรัพยคิดอยางไร อันนี้ไมมีปญหา แตถาเปนทรัพยตวัอ่ืนจะยากมากและจะงงวาจะ
เอาตัวไหน เอาตัวที่ขายไดราคาทันทีเลยหรือไม แลวพอถามวาราคาตลาด คืออะไร ทางกรมกจ็ะ
บอกวาราคาทีพ่ึงซ้ือพึงขายกนัตามปกติ แลวพอถามวาแลวกรมเอามาจากไหนในสวนราคานี้ กรมก็
ตอบวาเอามาจากที่กระทรวงพาณิชยประกาศ  ทีนี้พอไปดูที่กระทรวงพาณิชยประกาศมันเปนราคา
ที่ average มันไมใชราคาที่พงึซ้ือพึงขายกันในตลาด อันนีก้็คือปญหาหนึ่ง  
 ในเรื่องคําวา “เหตุอันสมควร” ก็เหมือนกัน มันไมใชเหตุอันสมควรที่กรมสรรพากร
เห็นสมควร แตมันตองเปนเหตุอันสมควรที่ผูประกอบธุรกิจเห็นสมควร คือหากทําอยางนีแ้ลวเขา
จะขาดทุนนอยลง หรือทําอยางนี้แลวเขาจะกําไรมากขึน้ แต ruling สวนใหญที่กรมสรรพากรมีอยู
มักเปนเรื่องเอกชนยกของไปใหหลวงหรอืรัฐ แต ruling ที่กรมสรรพากรมีระหวางเอกชนกับเอกชน
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จะนอยมาก เพราะฉะนัน้ดฉิันจึงคิดวาการเขียนกฎหมายประเภทที่ใหเปนดุลพินจินัน้ ดิฉันคิดวาไม
ดี และในอนาคตก็ไมควรจะมี เพราะวาดุลพินิจนี้ ตามแนวคิดฝร่ังเคาจะมองวา “ดุลพินิจ คือ ส่ิงที่ตั้ง
อยูบนฐานทางวิชาการ โดยไมวาใครตอใครมาคิด ผลก็จะออกมาอยางเดียวกัน”  เพราะฉะนัน้คําวา
ดุลพินิจไมใชวา “ฉันจะใหคุณหรือไมกไ็ด”   
 ตอไปเปนเรื่องของทานอาจารยอวยพร ในสวนเรื่องภาษีเงินไดนิติบคุคล เนื่องจากทาน
อาจารยอวยพรเปนนักบัญชแีละทานก็สามารถประยุกตระหวางบัญชกีับกฎหมายไดดี แตสําหรับ
ดิฉันเรียนบัญชีมานิดเดยีว แตเรียนกฎหมายมาเปนสวนใหญ ดังนั้นดิฉนัเรียนตามตรงเลยวา 
บางครั้งถอยคํามันสับสน เชน 65 ทวิ กับ 65 ตรี คําวาทรัพยสินกับคําวาลูกหนี้ คนที่เรียนนิติศาสตร
มาอยางเดยีวยอมไมมีทางรูวาทรัพยสินรวมถึงลูกหนี ้ ดังนัน้เราก็ไมควรใชภาษาใหมันกํากวม 
นอกนั้น ทกุอยางก็เห็นดวยกับอาจารยทั้งหมดที่ Comment มา  
 ตอมาคือเร่ือง Thin Capitalization ในสวน Thin Capitalization ของทานอาจารยธิติพันธุ ที่
จริงแลว มันม ี 2 แนว คือ แนวแรกบอกวาคุณจะตั้งบรษิทั 1 US dollar ก็ได อยางโรงแรม Holiday 
Inn ตั้ง 1 US Dollar คือเขามีโรงแรมเกือบทั่วโลก แตตั้งแค 1 US Dollar คือ ใน concept ของ
อเมริกันที่ 1 US Dollar company นี้ก็คือวา หากคณุมีปญญาที่จะประกอบอาชีพไดก็ทํา แลวเขากใ็ช 
leasing ซ่ึงก็คือการ develop ขึ้นมาและก็ไมใชกฎหมายแตมันเปน product ของ Bank  การตั้งบริษทั 
1 US Dollar ขึ้นมานี้มันทําใหคนที่ไมมีเงินลืมตาอาปากได เพราะมิฉะนัน้มันกจ็ะมีแตคนรวย
เทานั้นที่ตั้งบรษิัทได อันนี้เปนเรื่องการลงทุน อยางในสวนประเทศไทยเรายังมีความตองการที่จะ
ไดเงินตราตางประเทศอยู เพราะฉะนัน้คนที่เปน Branch ของตางประเทศนั้นก็จะถูกบังคับโดย
กระทรวงพาณิชยวาตองนําเงินเขามาเทานั้นเทานี ้  ทีนีห้ากเรามองในเรื่อง Thin Capitalization ใน
ทุกวันนี้ที่จริงก็ไม Thin Capitalization เทาไหร คือตองไปกูเงินแบงค ทีนี้พอไปกูเงินแบงค 
กรมสรรพากรก็บอกวากรณีเชนนี้เอาดอกเบี้ยมาเปนรายจายไมได  ดิฉันก็เห็นวาหากจะทําอยางนี้
นาจะเขยีนเปนกฎหมายไว แตไมใชวาไปตรวจสอบแลวไปไลบี้เขาวาไมใหนํามาเปนรายจาย 
เพราะฉะนั้นหากวาขอที่อาจารยธิติพันธุ ใสมาตรงนี้ที่วา “ผูใด กิจการใดทีอ่ยูในขาย Thin 
Capitalization นี้ และในสวนที่เขียนวาเฉพาะผูถือหุนตางชาติที่ลงทุนและควบคุมบริษัทในประเทศ
ไทย และกบ็ริษัทที่จดทะเบียนในตางชาติ” ดิฉันก็เห็นวาอยากใหเพิ่มเติมบริษัทที่จดทะเบยีนใน
ประเทศไทยกไ็มให Thin ดวย เพราะวาหากเราเขยีนแคนั้นมันกจ็ะไปโดนบทบัญญัติในเรื่อง
อนุสัญญาภาษซีอน เพราะฉะนั้น ดิฉันก็เห็นวานาจะรวมเอาบริษัทไทยดวย เพราะเรายังตองการ
เงินทุนอยู และก็ในสวนอัตราสวนการกูยมืเงิน กเ็ห็นวา นาจะเอา ratio ตามแบบแบงคก็คือ 3:1 
เพราะหากเราไมมี capital เราก็กูเงินแบงคไมได เพราะฉะนั้นกน็าจะอาศัย ratio แบบเดียวกับแบงค 
ในเรื่องวากูยืมเงินเกินกวาทีก่ฎหมายกําหนดนํามาหักเปนรายจายไมได  เร่ืองนี้ตอใหไมออก
กฎหมายมากน็ํามาหักเปนรายจายไมไดอยูแลว นอกนั้นก็เห็นดวยกับทานอาจารยธิติพันธุ แตใน
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เร่ืองคํานวณเห็นวามนั exaggerate เกินไป เพราะมันจะมีบริษัทไหนบางที่สามารถนําเอาดอกเบีย้ให
เทากับกําไรกอนเงินปนผลพอดี  
 เร่ืองการกําหนดราคาโอน อันนี้จริงๆแลวเปน concept เกามานานแลว ตั้งแตสมัย 30 กวาป
มาแลว โดย definition บอกวาเมื่อบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในประเทศเรา คือประเทศเราเปน Host 
Country หากเขาลงทุนสูง แตขายของราคาถูกไปที่ประเทศเขา กรณีเชนนี้ถือวาเปนการโกงตอ
ประเทศเรา ซ่ึงเปน Host country เพราะวา เขาใชทรัพยากรธรรมชาติเรา ใชแรงงานเรา และเสร็จ
แลวก็ไปขายถูก ซ่ึงอันนีห้ากเราไปดูในบรษิัทที่ไดรับ BOI จะเห็นวาเยอะมากเลย เนือ่งจาก BOI ไป
บังคับวาตอนยื่น application จะมีการบังคับวา คุณตองบอกใหไดวาใครคือลูกคาคุณและคณุจะขาย
ออกไปในราคาเทาใด และกม็ีบังคับดวยวาตองสงออก 80% ดวยเหตนุีเ้คาก็เอาบริษัทพี่ บริษัทนอง
หรือบริษัทแมเคา เปนผูซ้ือ เพื่อจะไดให application ผานไป จะได BOI ซักที พอมาถึงตรงนั้นแลว 
แนนอนคา loyalty ก็แพง คา material คา maintenance ฯลฯ ทุกอยางแพงหมด สงออกก็ใหมันกําไร
นิดเดยีวหรือไมก็ขาดทุนเลย ซ่ึงเวลาดิฉัน review ราคาสงออก ดิฉันกม็ักจะสงใหบริษัทตางชาติไป
คิดตัวเลขใหม  ขายขาดทุนอยางนั้นประเทศไทยจะไดอะไร เคาก็มองหนาวาเปน consultant แตมา
เถียงแทนรัฐบาล แตอยางไรก็ตามเราอยูในนี้ ยังไงประเทศไทยก็ตองมากอน เพราะฉะนัน้แลวการ
กําหนดราคาโอนจริงๆแลวกรมสรรพากรมี pattern เดียวคือขายในราคา at market ซ่ึงอยางที่ดิฉัน
เคยเรียนวามันไมมีกฎเกณฑ แตพอมาดูอันนี้ก็เห็นวามกีารกําหนดวาราคาตลาดควรเปนอยางไรให
เปนไปตามหลักเกณฑอันสมควร ซ่ึงดิฉันก็เห็นดวย  
 ในเรื่อง Tax Treaty Shopping เห็นวาอาจารยพิภพเสนอไวละเอยีดมาก แตทานไมไดเสนอ
วาควรจะแกอยางไร และที่จริงแลวเราก็ไปหามเขาทํา shopping ก็ไมได เพราะวามนัเปน avoidance 
มันไมใช evasion และจริงๆแลวเคาก็ทํากนัทั้งโลก 
 สําหรับกรณีเร่ืองภาษีเงนิไดของคูสมรส มันก็มีอยู 2 วิธีคือ แยกการคํานวณ คือคํานวณ
เหมือนคนโสดและอะไรก็แบงกันคนละครึ่ง แตหลายๆทานก็บอกวาเวลาแตงงานแลวมลูีก 
คาใชจายอะไรมันก็สูงกวาคนโสด เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแกไดโดยการมี scale อันใหมขึ้นมา 
หรือไมก็แยกคํานวณแบบคนโสดและกแ็บงอะไรกันคนละครึ่ง  แตรูสึกวาผูเสนอในประเด็นนี้ จะ
เอนเอียงไปทางเสนอใหใช scale พิเศษ  
 ในเรื่องภาษีมลูคาเพิ่ม ดิฉันเห็นดวยกับทานปลัดศุภรัตน ซ่ึงเราพลาดทา คือใครมาขอ
ยกเวนเราก็ใหไป แตบางทีคนที่มาขอยกเวนก็ไมฉลาด เชน Auditor กบั ทนายความ พอมาขอยกเวน 
ปรากฏวาพอไปซื้ออะไรก็ม ี Vat เชนที่บริษัทซ้ือคอมพิวเตอรมาเปนรอยกวาเครื่อง พอมาคิด Vat 
แลวเปนมูลคาที่สูงมาก   เร่ือง Vat นี้ไมยากสําหรับคนเสียภาษี คือ เก็บมาก็เก็บไปเทานั้น แตวา
ความยุงยาก กค็ือ การที่ใหสาขามา file รวมกัน แตทีนีพ้อมา file รวมกันมันกย็าก เพราะวาอยูกัน
คนละทิศละทาง การสง information มันกย็าก อันที่ 2 กค็ือเวลา อบต.หรืออะไรทําผิด เคาก็อยากให 
file มาในเฉพาะทองที่ของเขา เขาก็ไมอยากให file มาในกรุงเทพฯ  
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 ในเรื่อง SMEs ที่อาจารยอมรศักดิ์บอกให Tax Agent ไปชวย SMEs คํานวณภาษี แตพอ
ทานบอกวาใหออกใบเสร็จรับเงินเก็บภาษีดวย ดิฉันกลัววาสุดทายสรรพากรตองไลบี้เอากับ Tax 
Agent และมนัก็จะกลายเปนนอกระบบ คือเห็นวาใหเคาไปชวยในเรื่อง tax return กับ ชวยในเรื่อง
ใหเสียภาษีถูกตองก็ดีแลว  แตในเรื่องใหกรอกรายการ และออกใบเสร็จรับเงิน แถมบอกวาให
สงคืนภาษีดวย เหน็วามนัไมมีการ check and balance กันเลย เพราะวาเขาเปนคนเซ็น ดิฉันเหน็วา
หากจะเอาจริงนาจะใหแครับรอง tax return  และไมตองมาเกี่ยวของในสวนการเรยีกเก็บเงนิ เพราะ
เห็นวาหากเกบ็เงินกระจัดกระจายไปตาม Tax Agent หากเคาไมนําสงกรมสรรพากรจะทําอยางไร 
มันยิ่งยุงกวาเลนงานผูเสียภาษีอีก และในเรื่องวาใหสงคนืภาษไีดดวย ก็เหน็วามนัลอแหลมในการ
โกง แตอยางไรก็ตามก็เหน็ดวยกับอาจารยอมรศักดิ์ วาการมี Tax Agent นี้ดี เพราะวาเปนตวักลาง
ระหวางผูเสยีภาษีกับผูจัดเกบ็ภาษี แตไมเห็นดวยหากจะให Tax Agent ทํางานแทนกรมสรรพากร 
เพราะไมงั้นสรรพากรก็ไมตองมีก็ได  
 สวนเรื่องการระงับขอพิพาท ดิฉันเรียนดวยความสัตยจริง ขออยาไดมองวาดิฉันไมชอบ 
LTO ทั้งผังของทานอาจารยสนธิศาสตรนี้ ไมมีอะไรตางจากอํานาจของ LTO เลย และดิฉันเชื่อใน
กฎหมายปจจบุันที่บอกวามนัตองมี indication กอน แลวคุณถึงจะคอยขออนุญาตไปกอน เพราะวา
เคาสุขสบายดี เพราะเวลาคณุไปหาเคา เคาก็จะใหคณุอยูคนเดยีวก็ไมได ก็ตองไปหาหอง หาน้ํา
อะไรตางๆให ตองดูแลอยางดีดวย แลว LTO บางทีก็ทําใหเกดิความไมเปนธรรมในระหวางผูเสีย
ภาษี เชนบอกวาใหตรวจอยางเร็ว บอกลานเดียว แลวกต็กลงกัน แลวสุดทายก็ทําใหดิฉันมานกึถึง
ตัวเอง วันที่ 15 ก็เอาไปสงใหถึงที่ วันที่ 7 ก็เอาไปสงใหถึงที่ คร่ึงปก็เอาไปสงใหถึงที่ แตบางคนที่
เคาโกงทําไมเคาเสียคร่ึงเดียว ขอใหนึกถึงอันนี้เพราะวามันทําใหผูที่เสียภาษทีี่ซ่ือสัตยสุจริตมัน
นอยใจ เพราะกลายเปนวาบุคคลสองคนที่เปนหนี้สองคน คนนึงตอรองได อีกคนนึง กลับตอรอง
ไมได คือ LTO นี้จริงๆดฉิันก็ไมเห็นดวย เพราะวามนัไมมีกฎหมายอะไรรองรับและในสวนตวัก็
เห็นวา LTO นี้ตัวมันเองไมมอํีานาจเลย และอีกประเด็นกค็ือ มันไมควรจะตอรองได  
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ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช    
 
 
 ในประเด็นแรกที่พูดเรื่องควรปรับปรุงโครงสรางของกฎหมายภาษีนัน้ ผมเห็นดวย 
 ในประเด็นที่ 2 ที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยมากกจ็ะเปนเรื่องของคูสามีภรรยา
วาควรจะยืน่แบบอยางไร  ที่มีปญหาก็คือคูสามีภรรยา จดทะเบยีน แลวก็หยา พอยืน่แบบเสร็จกม็า
จดทะเบยีนใหม โดยมีความคิดวาจะชวยประหยดัในสวนที่ตองเสียภาษี  ในเรื่องนี้ผมก็เหน็วา
ขอเสนอจากงานวิจยันีก้็มีเหตุผลหลายประการ แตวางายที่สุดก็คือยอมใหแยกยื่นซึง่ก็นาจะงายกบั 
ณ ชวงเวลานี ้ แตอยางไรกต็ามในสวนกฎหมายภาษีเงนิได ซ่ึงเปนภาษีทางตรงนี้ จุดประสงคของ
การที่ตองเก็บภาษีทางตรง หนาที่ของรฐับาล ก็คือมุงกระจายรายไดในสังคมใหเปนธรรม การ
กระจายรายไดใหเปนธรรม ก็คือ เก็บเงนิไดจากคนมั่งมมีาเปนสวัสดิการใหคนยากไร เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในสงัคมมากที่สุด 
 ในเรื่องคณะบคุคล ในเรื่องคณะบุคคลที่จะแบงรายไดจากผูเปนหุนสวนไปคณะบุคคล 
อยางที่ทราบกนัก็คือการใช คณะบุคคลซึ่งเปนชองโหวของกฎหมายนี้ เปน Tax Avoidance แต Tax 
Avoidance นี้ก็มีแอบแฝงอยู ก็คือวา ชอบดวยกฎหมายหรือไม  ในประเด็นเรื่องคณะบุคคลนี้จะตอง
เปนเรื่องการมหีุนสวนตั้งแต 2 คนขึ้นไปตกลงกันเขาทาํกิจการดวยกนั เพื่อประสงคจะแบงปนผล
กําไรระหวางกัน อันนี้เราพดูในเรื่องธุรกจิ แตในความจริงแลวในกรณีที่บุคคลนั้นเขารวมกันแตไม
มุงคากําไรเราถึงจะเรียกวาเปนคณะบุคคล แตหากมุงคากําไรแลวเราเรียกเปนหุนสวน ฉะนั้นจริง
หรือไม ขอตกลงจริงหรือไม  ทางแกที่ผมเคยเสนอตอนที่อยูที่กรมสรรพากรก็คือ ใหคณะบุคคลนั้น 
มี tax auditor คือ ถามี tax auditor ขึ้นมาก็จะตองมกีารทําบัญชีตองมีการรับรอง ซ่ึงก็จะลอค
อัตโนมัติเลย และก็จะแกเร่ืองประเด็นปญหาที่เปนอยูนี้ได 
 สําหรับเรื่องนิติบุคคล เปนเรื่องซึ่งมีภาษีซอนอยู ซ่ึง ณ วันนีเ้ราแกแลว คือใหมีเรือ่งการ
เครดิต ซ่ึงแทบจะเรียกไดวา คืนภาษใีห 100% เพราะฉะนั้นการที่ตองเสียภาษแีบบ double tax จาก 
income  ซ่ึงไมเปนธรรมนั้น ก็ลดนอยถอยลงไปแลว  อนึ่ง ในเรื่องอัตราภาษี หากดูในตางประเทศ 
ในสิงคโปร ในมาเลเซีย ในฮองกงนั้น เขาเก็บภาษีแค 17% ถาหากเราลดอัตราภาษีในสวนนีก้็จะ
ชวยใหเศรษฐกิจมีการเติบโตไดเหมือนกนั  
 ในประเด็นถัดมา ที่ทานอาจารยกิติพงศไดพูดในดานเกี่ยวกับตลาดทุน เร่ืองนี้เห็นวาตลาด
ทุนนั้นชวยในการเก็บภาษีมาก คือ ชวยแรงงานกรมสรรพากรในการติดตามจัดเก็บ การหลีกเลี่ยง
ภาษีก็ทําไดนอย จะมีปญหาก็แคเร่ืองการหัก ณ ที่จาย  ซ่ึงก็ชวยลดตนทุนในการจัดเก็บภาษีไป
ไดมาก 
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 ในประเด็นเรือ่งภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงทานอาจารยอวยพรไดกลาว  มันก็มี
ประเด็น คือ การที่จะไปเก็บภาษีในสวนนีน้ั้น ตองมุงไปที่ผูประกอบการที่มุงคาหากาํไร ตองมุงไป
ที่ธุรกิจ ไมใชดูแควาเกิน 1,800,000 บาทหรือไม 
 ในประเด็นเรือ่งการอุทธรณ ที่ทานอาจารยสนธิศาสตรพูด ผมเหน็ดวยมากทีว่าขั้นตอนการ
จัดเก็บภาษนีั้นตองสรางความเปนธรรม แตอยางไรก็ตามผมอยากใหพิจารณาเรื่อง ในกรณีที่มีการ
เก็บภาษีสรรพากรโดยกรมศลุกากรเพื่อกรมสรรพากรนั้น โดยใหมีการอุทธรณตอกรมศุลกากรนัน้ 
อันนี้ผมวาอยางนอยที่สุด ตองใหมีกรมสรรพากรเขารวมในการพิจารณาอุทธรณดวย เพราะกรม
ศุลกากรอาจไมมีความชํานาญในสวนภาษสีรรพากร ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกดิความคลาดเคลื่อน  
 ในสวนภาษีซอนระหวางประเทศ ปจจุบันนี้ประเทศตางๆแทบจะรวมเปนเครือขายกัน
ในทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นการที่ใหมีอนุสัญญาภาษีซอนระหวางกันนั้น กเ็พื่อใหมีความเปน
ธรรมระหวางกันในการทําธุรกรรมระหวางกัน คือ ไมใหเกดิการเก็บภาษีซํ้าซอน   แตมันก็เกดิ
ความไดเปรยีบเสียเปรียบกนั ก็คือวาในประเทศที่เจริญ ก็จะมาลงทุนในประเทศที่ดอยพัฒนา 
เพราะฉะนั้นถาไปยกเวนภาษีใหบรรดาประเทศที่เจริญ ก็จะเปนการดึงเงินของประเทศดอยพัฒนา
ออกไปอีก ซ่ึงโอกาสที่เราจะไปลงทุนในประเทศที่พฒันาแลวมนัมนีอย ฉะนั้นวิธีการก็คือตอง 
release อันนี้ไป เพราะฉะนัน้ก็กลาวไดวา ถาไมมีกฎหมายสงเสริมการลงทุน แตหากมี double tax 
นี้ ก็เปนการสงเสริมใหประเทศอื่นเขามาลงทุนได เชน หากดใูนอนุสัญญาภาษีซอนแตละฉบับ จะ
เห็นเงื่อนไขขอนึงวา หากมาลงทุนในประเทศไทยแลวไดรับการยกเวนภาษีตามกฎหมายสงเสริม
การลงทุนแลว ตองเปน Tax Sparing  คือประเทศนั้นตองถือเสมือนหนึ่งวาจํานวนเงินไดที่เกิดขึน้
ในประเทศคูสัญญานั้น ใหไดรับเครดิตภาษีเหมือนกับวาไดจายภาษีไปจริงๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสงเสริม
ใหมาลงทุน  คอืแมไมเสียภาษีแตก็ถือเสมือนหนึ่งวาไดเสีย คือ ใหนําไปเครดิตได  
 ในเรื่องอากรแสตมป เห็นวานาจะเลกิ อากรแสตมปนี้ปนงึเก็บไดประมาณ 7,000 ลานบาท 
แตบางทีมันก ็ annoy เหมือนกัน และบางทกี็ขอยกเวนเยอะ เชน ในกรณีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มไมตองติดอากรแสตมป เพราะฉะนัน้อากรแสตมปมันก็จะเปนตราสารที่ติดอยูบนตรา
สารอื่น เชน  นิติกรรมการโอนที่ดิน การโอนกรรมสิทธิที่ดิน หรือ การโอนพาหนะที่มีทะเบียน เปน
ตน และแมเงินไดจากภาษีอากรแสตมปมันจะไมมากนัก แตมนัก็มีประโยชนในการควบคุม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติ ในทางธุรกิจ สมมติวากูยืมแลวไมติดอากรแสตมป มันฟองรองตอศาล
ไมได และก็มหีลายคนแพคดีจากการนําสัญญากูยืมที่ไมติดอากรแสตมปไปฟองศาล   แตอยางไรก็
ตามในหลักการทางภาษีเห็นวาหากจํานวนเงินภาษีที่เก็บไดจากในสวนนั้นมันไมมาก ก็ไมนาจะไป
ทําความรําคาญใหกับประชาชนซึ่งเปนผูเสียภาษ ี
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ทานสมภพ  ผองสวาง  ตุลาการศาลปกครอง 
 
 
 ในสวนเรื่องประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ผมเชื่อวาหลายคนในหองนี้ตองไมทราบวามัน
คืออะไรกันแน แตถาเราไปดูในทายประมวลรัษฎากร เราก็จะพอทราบไดวาประกาศฉบับนี้มันคือ
อะไร คือ เดิมตํารวจมีอํานาจตรวจสอบและดําเนินคดกีับผูเสียภาษีฐานหลีกเลี่ยงไมยอมเสียภาษี 
และในสวนของกรมสรรพากร ก็มีหนาที่ในการตรวจสอบการเสยีภาษีของผูเสียภาษีเหมือนกนั 
เพราะฉะนั้นบางทีก็กอใหเกดิความเดือดรอนแกผูเสียภาษีที่ตองหอบเอกสารตางๆไปให เหตนุี้กท็ํา
ใหผูประกอบการในตอนนัน้หลายๆทาน รูจักกับคณะปฏิวัติ พอป 2520 ก็ไปรองตอคณะปฏิวัตใิห
ชวยออกประกาศ วาหามไมใหตํารวจเขาไปยุงเกีย่วกับคดีภาษีอีก หามไมใหเขาไปตรวจสอบภาษี
อะไรทั้งส้ิน ดวยเหตนุี้ก็ทําใหตํารวจไมมอํีานาจเขาไปยุงเกี่ยวกับคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากร เวน
แตจะไดรับการรองขอจากกรมสรรพากร แมกระทั่งความผิดซึ่งหนาเกีย่วกับคดีภาษอีากร ซ่ึงศาลก็
ไดพิพากษาวาแมวาเปนความผิดซึ่งหนาตาํรวจก็ไมมีอํานาจ เพราะฉะนั้นก็เกดิปญหาในทางปฏบิัติ 
เชน เวลาตํารวจไปพบใบกํากับภาษีปลอม ตํารวจกท็ําอะไรไมได จนกระทั่งกเ็กิดความคิดวาจะ
ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 8 ดีหรือไม เพราะปญหาก็คือกรมสรรพากรก็ไมไดรองทุกขซักที 
เพราะไปตดิขัดวาเรื่องนี้ตองมีการประเมินเสียกอน เพราะฉะนัน้กวาจะรองทุกขดําเนนิคดีอาญาได
ก็ปรากฏวาผูตองหาก็หนีไปหมด ในความเห็นสวนตัวของผมก็เห็นวาประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ก็
ควรยกเลกิ เพราะวาในการรองทุกขกรมสรรพากรในฐานะเปนผูเสยีหาย ในที่สุดก็ตองไปรองทุกข
อยูดี  และหากเปนกรณีในสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อสอบสวนเสร็จก็ตองแจง
กรมสรรพากร กรมสรรพากรก็ตองไปรวบรวมเอกสารและก็ตองไปรองทุกขอีก  
 ในประเด็นถัดมา คือ เร่ืองประเภทเงนิได เชน มาตรา 40 (2),(4),(6),(7),(8) เปนปญหาใน
การตีความ เราจะทําอยางไรจะแกประมวลอยางไรใหมนัดูงายขึ้น ปจจบุันกรมสรรพากรเอา (2) กับ 
(8) มาตีกัน เชน บางทีดูแความีตึกแถว มีปายติดวาเปนตวัแทนของบรษิัทประกนัชีวติ ก็บอกวาเปน 
40(8) ซ่ึงก็หักคาใชจายไดเยอะ  
 ในเรื่องถัดมา คือ เร่ืองเงินไดของสามีภรรยาตามมาตรา 57 ตรี ควรจะแยกยื่น หรือ จะเอา
มารวมกันเหมอืนเดิม ในความเห็นของผมก็เห็นวานาจะแยกยื่น เพราะวาสังคมมันเปลี่ยนไป ผมมี
เพื่อนคนนึงเปนตุลาการศาลปกครองไปแตงงานกับหมอ คือหมอคนนั้นเคาเปนหมอที่รักษาโรค
เฉพาะ คือ โรคเบาหวาน กไ็ปรักษาที่โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาล  ผมก็เปนคนแนะนําเขาวาไม
ตองจดทะเบยีนสมรส  นี่กค็ือปญหาในปจจุบัน ผมเคยใหเจาหนาที่ของกรมสรรพากรไปทํา paper 
วา การแยกยืน่กับการรวมยืน่นี้ตางกนักี่บาท ซ่ึงดูแลวกไ็มเยอะเทาไหร แตอยางไรก็ตามเพื่อไมให
ปญหานี้เกดิก็เห็นวาควรใหแยกยืน่ได  
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 ปญหาถัดมา คือเร่ือง คณะบุคคล ซ่ึงเปนปญหาใหญของกรมสรรพากรมากวามีการตั้งเปน
หลายรอยคณะ จะแกปญหานี้ทําอยางไร กรมสรรพากรก็เคยเสนอวาใหยกเลิกคณะบุคคลเลย ผม
เห็นวาเราตองมองวาเจตนารมณของการตั้งคณะบุคคลของบุคคลบางกลุมคืออะไร ก็คือการกระจาย
ฐานภาษี เชน กรณีบุคคลไดรับเงินเดือนเปนแสน ปนึงเปนลาน ตองเสียภาษีใน rate 30%  ก็เลยตั้ง
คณะบุคคลมาเพื่อกระจายฐานภาษีของตนออกไป   
 ในเรื่องการแกปญหาเรื่องการตั้งคณะบุคคลเพื่อกระจายฐานภาษีนี้ ผมเห็นวาแทนที่เราจะ
ไปคิดวาจะยกเลิก หรือจะไปแกไขอยางไร ผมเห็นวาเรานาจะพจิารณาบทบัญญัติในประมวล
รัษฎากรกอน ซ่ึงมันก็มีกลไกของมันเอง สําหรับเรื่องนี้หากเราพจิารณามาตรา 37 ผูใดจงใจยื่นแบบ
อันเปนเท็จ จงใจทํากลอุบาย ฉอโกง ก็จะมโีทษจําคุก 3-7 ป  สมมติหากมีหมอซึ่งปจจุบันก็มีปญหา
เร่ืองการตั้งเปนรูปแบบคณะบุคคลมาก คือเอาบุคคลที่นั่งหนาเคานเตอรมาเปนคณะบุคคลรวม ก็
ตองถามวา บุคคลสองคนนี้เปนคณะบุคคลกันจริงหรือไม กรณีนี้เปนการยื่นแบบเทจ็หรือไม ผมก็
เห็นวาเปนการยื่นแบบเท็จ ตามมาตรา 37 หรือแมกระทัง่อาจารยเวลารับทํา paper ทํางานวิจยัแลวก็
เอาคนที่คียขอมูลมารวมเ พือ่ตั้งเปนคณะบุคคล ก็ตองพิจารณาวาในกรณีนั้นเปนคณะบุคคลกันจริง
หรือไม ก็เปนเรื่องที่ตองพจิารณา เชนอาจใหมกีารกรอกขอมูลมากกวาเดิม หรือใหนําตวับุคคลท่ี
เปนคณะบุคคลมาดวย หรืออยางที่ทานอาจารยไพจิตร เสนอ คือ ใหม ี auditor เขามาชวยก็อาจเปน
อีกทางหนึ่ง แตหากมองอีกทางหนึ่ง auditor นั้นก็อาจเปนตัวชวยใหหนีภาษีมากขึน้ไปก็ได  จริงๆ
แลวเร่ืองนี้กเ็ปนเรื่องที่ กรมสรรพากรตองแกไขปญหาดวยตนเอง และบางเรื่องก็เปนเรื่องที่ตองใช
มาตรการทางอาญา คือในวันนี้ที่เราพูดกนัไมมีเรื่องมาตรการทางอาญาเลย ที่ผมพูดเรื่องมาตรการ
ทางอาญานี้ขึ้นมาก็เพราะบางครั้งมันก็ชวยในการแกปญหาได ตวัอยางเชนตอนที่ผมเขามาทํางาน
ในกรมสรรพากร ก็มี case นึงวาอาจารยมหาวิทยาลัยทานหนึ่งเปนหนีค้าภาษีอากร 5 ลานกวาบาท 
เจาหนาทีก่รมสรรพากรก็มาถามวาจะทําอยางไร ผมก็บอกใหใชมาตรการทางอาญาตามมาตรา 37 
ฐานจงใจหลีกเลี่ยงไมชําระภาษีและก็สงเรื่องใหอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณา อธิบดีก็เหน็ดวยและ
ก็ไดมีการสงสํานวนตางๆใหอาจารยผูนี้วาใหมาดําเนนิการเสียภาษใีหถูกตอง มิฉะนัน้จะมีโทษทาง
อาญา พอหลังจากนั้นไมกีว่ันก็ปรากฏวาอาจารยทานนัน้ก็ไดรีบมายืน่แบบแสดงรายการ และก็
ชําระภาษีทนัที คือมาตรการทางอาญานี้เราใชในทางที่ปรามไมใชวาเราจะนําไปใชเพื่อจับทุกคน 
สําหรับเรื่องนี้ผมวาหากนํามาใชกับเรื่องคณะบุคคลก็นาจะไดผล แตอยางไรก็ตามในเรื่องมาตรการ
ทางอาญาที่จะใชกับคณะบุคคลนี้ เราไมนาจะใชกับคณะบุคคลที่เปนคณะบุคคลจรงิที่มีการรวมกัน
ลงทุน ที่เปนผูประกอบการมาเขารวมกัน เพราะวาในสวนนัน้ก็เปนเรือ่งการวางแผนภาษ ี  เชนเขา
ขายเฟรนชายสของราน แลวก็มีผูประกอบการอื่นมาลงทุนกับเขา ก็เหน็วาเปนเรื่องที่ทําได 
 ในเรื่องถัดมาคือเร่ืองคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ วาจะมีการแกไขอยางไร จะมีการจัด
รูปใหมหรือไม ก็เปนเรื่องที่คิดกันมานานแลว และผมก็เหน็ดวยที่จะใหมีบุคคลที่มีความรูหรือ
บุคคลที่เปนภาคเอกชนเขามารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณดวย   
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อาจารยทรงเดช ประดิษฐสมานนท
 

 
 ในประเด็นเรือ่งสามีภรรยา ผมเห็นดวยกบัอาจารยสมภพ คือ หากภรรยามีเงินไดแลวเราไม
ยอมใหเขาแยกยื่นอาจเกดิปญหาครอบครัวตามมา เชน ที่เคยมีกรณีวาสามภีรรยาคูหนึ่งมีเงินได 
ตอมาก็จดทะเบียนหยากนัแบบหลอกๆ เพื่อประโยชนในเรื่องภาษี ผลทายที่สุดกลายเปนวาสามีไป
มีเมียนอย แลวคูนี้กห็ยากันจริงในที่สุด 
 ในประเด็นวาจะรางประมวลรัษฎากรในแนวทางไหน เห็นวา นาจะพจิารณาบทบัญญัติใน
เร่ืองภาษีเงนิไดปโตรเลียม ซ่ึงเปนกฎหมายภาษีที่อานแลวเขาใจงายมาก อีกทัง้มีตรรกะในตวั
กฎหมายดี และผูที่รางกฎหมายนี้ก็มเีหตุผลดี เพราะฉะนั้นหากมีการแกประมวลรัษฎากร กเ็ห็นวา
นาจะยึดถือตัวกฎหมายนี้เปนหลัก อนึ่ง ในกฎหมายนีม้ีเขียนไววาใหใชหลักการบัญชีที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปเปนหลัก ดังนั้นก็อยากจะเสนอมากวาควรจะใชหลักการทางบัญชีเปนสวนสําคัญใน
ประมวลรัษฎากร  ในที่นีก้็อาจจะมีขอโตแยงวา นักบัญชกีพ็ยายามผลักดนัเพื่อเอาประโยชน ผมเห็น
วาไมใช เพราะหลักการบัญชีมีการพัฒนามา 200 กวาปแลว ตั้งแตเร่ือง Debit , Credit จนมันเปน
กระบวนการทีย่อมรับกันและก็เปนจุดยืนที่ดีมาก ดังนัน้หากเรายอมรับหลักการบญัชีแลว และเห็น
วามันมีหลักการที่ผิดแผกจากหลักการทางภาษีกใ็หใชหลักการของกรมสรรพากร เชนกรณีสนาม
กอลฟ ซ่ึงเราเห็นวาผูเสยีภาษีเอาเปรียบรัฐ เราก็ยกเวนหลักการบัญชีในสวนนัน้เสีย  
 อักอันนึง กค็ือของทานเกษรี ถาหากเรามองดวยความเปนธรรมที่จะใหม ี Tax agent 
จุดประสงคหลักคือไมใชเร่ืองการแยงงานแตอยางใด แตเปนเรื่องใหเขาเขามาดูแลผูเสียภาษี หรือให
เคาคํานวณแลวก็มาดวูาสมเหตุสมผลหรือไม แลวตวัเองก็เซ็นไป แตกอนที่เคาจะมอํีานาจเซ็นนี้ได 
เคาตองผานกระบวนการอบรมและกระบวนการทดสอบเปนผูตรวจสอบในกรณีนี ้ เพราะหากให
ทานเอาพนกังานของกรมสรรพากรเองมาเปนผูเก็บนั้น เห็นวา ทําอยางไรก็ไมพอ และหาก agent 
ทําผิดอยางไรก็คอยใชมาตรการทางอาญาลงโทษเขา ซ่ึงที่อังกฤษก็ทําในรูปลักษณะนี ้
 ทีนี้มาดูในสวนการบัญชีของทานอาจารยอมรศักดิ์ ทีบ่อกวาตองใช Software อันนั้น 
software อันนี ้เห็นวาไมมใีครเคาทํา....   บัญชทีี่ผมเรียนแลวผมชอบ คือ บัญชีเดี่ยว คือทุกปลายๆป
ก็จะรวบรวมทรัพยสินวามีเทาไหรแลวก็คิดเปนจํานวนเงนิออกมา  และปหนาก็ทาํอยางเดยีวกัน 
และก็เอาผลตางระหวางปหนามาลบกับปที่แลว ผลตางนั้นคือกําไร อยางที่ทานอาจารยกิติพงศบอก
ก็คือเวลาไปซือ้อะไรมาก็รวบรวมใบเสร็จไวพอปลายป ก็มาคิดวามีรายการอะไรบางแลวก็ใหนัก
บัญชีทําบัญชีออกมา  
 ในสวนเรื่องราคาตลาด  ซ่ึงก็เปนเรื่องที่เถียงกันมาก หากไปอานคําพพิากษาของศาลฎีกาจะ
ปวดหวัมาก คือ ฎีกานึงบอกเปนเหตุสมควร อีกฎีกานงึบอกไมเปนเหตุสมควร ซ่ึงก็เปนเรื่องที่ไม
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ทราบวาจุดยืนเปนอยางไร คืออันนี้ผมไมโทษศาลเลย คือเร่ืองมันมีวา ในสมัยกอนคําวา “ขาย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการคา” ก็เกดิขอสงสัย วาอยางไรคอืขายเพื่อการคา จนกระทั่งมีการออกกฎวา
อะไรที่ถือครองเกิน 5 ปแลวไมถือวาเพื่อการคา ตอมาเรื่องก็ขึ้นศาลนอยมาก เพราะฉะนั้นกเ็หน็วา
เปนสวนดีในการปฏิรูป 
 ในสวนเรื่อง Definition ของคณะกรรมการวินจิฉัย ผมก็เห็นวาควรจะเปลี่ยนแปลงบาง 
และก็เห็นวาจะเปนการชวยประเทศชาติไดมาก หากทาํในรูปลักษณะโปรงใส และชาวบานหรือผู
เสียภาษกี็จะมองวาตัวองคกรนั้นมีความยตุิธรรม “Not only justice begin but it must be seen to 
begin” คือความยุติธรรมนั้นไมใชแควาเราเห็นวาหรือทําใหมันยุติธรรมจะพอแลว แตเราตองทําให
ผูอ่ืนเห็นวาเรายุติธรรมดวย ถาหากประเทศไทยทําทุกเรือ่งใหเปนแบบนี้ ประเทศเราจะไปไกลมาก
ขึ้น 
 ในสวนเรื่อง SMEs อยาไปคิดวาบุคคลเหลานี้จะไมเอาเปรียบรัฐเลย เพราะฉะนั้นอยาไปให
ความเหน็ใจเขามาก และเขาก็คิดวาส่ิงที่เขาทําไดเปนเรื่องปกติ เพราะวาเราเกื้อกูลใหเขา    
 ในเรื่อง DTA เปนความผิดของเรา ในสมัยที่ทานอาจารยไพจิตรอยูที่กรมสรรพากร ผมจํา
ไดวาทางกรมสรรพากรเราเลือกสรรมากในสวนประเทศที่เราจะเขาทาํสัญญาดวย คือ ตองเปน
ประเทศที่เก็บภาษีสูงกวาบานเราหรือวาใกลเคียงกับบานเรา เชน เยอรมัน สวีเดน นอรเวย อันนีเ้ปน
ประเทศ 4-5 ประเทศแรกที่เลือก แตหลังๆไมเปนเชนนัน้ เชน ทํา DTA กับฮองกงที่เกบ็ภาษี 17%  ซี
แชล 15%เปนตน ผมก็ถามตัวเองวาเขาไปเซ็นไดอยางไร คือ เขาไมเห็นประโยชนของเราเลย คือ
หากเขาเสียภาษีที่นั่นไมมาเสียที่เรา 30% แลวคุณจะบอกวาเราจะไมไปทํา Tax treaty shopping กับ
เขาหรือ ก็เปนไปไมได  เพราะวามนุษยเรายอมอยากเสียเงินนอยที่สุด หรือในเรื่อง Tax Sparing ที่
ทานอาจารยไพจิตรไดกลาว ตอนนี้มีประเทศเดียวที่ใช คอื ประเทศอังกฤษ  
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